

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 và trọng tâm 6 tháng cuối năm

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 20/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến 2030, sáu tháng đầu năm 2024, công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) đã được triển khai một cách bài bản và hiệu quả, đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế-xã hội. Bộ Ngoại giao kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các kết quả chính và đề xuất trọng tâm công tác cho 6 tháng cuối năm như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đóng góp duy trì cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước và đẩy mạnh thu hút nguồn lực phục vụ các động lực tăng trưởng

Trong 36 hoạt động đối ngoại Cấp cao từ đầu năm 2024 đến nay, nội dung kinh tế tiếp tục trở thành trọng tâm, mang lại các kết quả cụ thể, thực chất, ký kết được nhiều cam kết, thỏa thuận hợp tác với các đối tác. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, nâng tầm, nâng cấp¹. Nội dung thúc đẩy mở cửa thị trường xuất khẩu, đàm phán FTA, tăng cường thu hút nguồn lực hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, lao động... được chú trọng lồng ghép và cụ thể hoá thành các cam kết, dự án cụ thể trong các mọi hoạt động đối ngoại Cấp cao với các đối tác lớn tại Đông Bắc Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, các đối tác tiềm năng ở Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh.

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ và dự WEF Đại Liên đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, đẩy mạnh kết nối giao thông, nâng cao hiệu suất thông quan, nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, nghiên cứu xây dựng khu kinh tế biên giới. Trong chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ, hai bên ký kết 41 văn kiện, trong đó có 9 văn kiện cấp chính phủ về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bán dẫn, công nghệ cao, hướng tới mục tiêu 150 tỉ

¹ Nâng cấp quan hệ với Australia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (ĐTCLTD) và ký 16 văn kiện hợp tác song phương nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 3/2024, nâng tổng số đối tác ở cấp này lên 7 nước.

USD kim ngạch thương mại vào năm 2030; Hàn Quốc cam kết tăng 15% hạn ngạch lao động Việt Nam ngay trong năm 2024.

Nhiều cơ chế đối thoại được thiết lập nhằm triển khai các cam kết: lần đầu tiên thực hiện Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Đối thoại Kinh tế Việt-Mỹ để cụ thể hóa nội hàm quan hệ vừa nâng cấp. Bên cạnh các đối tác chủ chốt, quan hệ với các đối tác tiềm năng cũng tiếp tục được thúc đẩy qua các hoạt động trao đổi đoàn, họp các Ủy ban hỗn hợp².

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công tác rà soát liên ngành các thỏa thuận, cam kết quốc tế ký kết nhân dịp các hoạt động đối ngoại cấp cao được thực hiện định kỳ hàng tháng dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Chính phủ, và ngày càng đi vào nề nếp. Đến nay, cơ chế này đã họp được ba phiên, rà soát được gần 400 thỏa thuận của các Bộ, ngành và các địa phương, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ vướng mắc.

2. Góp phần củng cố động lực tăng trưởng thông qua rà soát triển khai các thỏa thuận tự do hóa thương mại vừa ký kết, nâng cấp thỏa thuận đã có và chủ động đàm phán thỏa thuận mới

Sáu tháng đầu năm, ta đã rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực thi các FTA chủ chốt, có tầm ảnh hưởng lớn với Việt Nam. Trong khuôn khổ CPTPP, ta đã chủ trì xây dựng dự thảo tài liệu thành lập Ban thư ký CPTPP, thống nhất quy chế rà soát thực thi Hiệp định, trình Quốc hội xem xét phê chuẩn hồ sơ gia nhập của Anh, tham mưu chủ trương về hồ sơ gia nhập của các nền kinh tế khác. Trong RCEP, ta phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên về việc thiết lập Bộ phận hỗ trợ thực thi đặt tại Ban thư ký ASEAN, tạo tiền đề cho việc thành lập Ban thư ký. Với EU, ta rà soát tiến độ thực thi EVFTA đối với nhiều mặt hàng, đồng thời quyết liệt vận động và nâng số thành viên EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) lên 18/27 nước. Với Anh, ta đang tích cực chuẩn bị để tổng kết ba năm thực thi FTA song phương.

Ta đang nghiên cứu, thúc đẩy và tăng tốc đàm phán nâng cấp nhiều FTA đã có hiệu lực một thời gian dài như Hiệp định thương mại hàng hóa trong ASEAN (ATIGA), phấn đấu cùng các nước ASEAN hoàn tất theo lộ trình vào cuối 2024. Nhiều FTA giữa ASEAN và các đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ, Australia-New Zealand, Hàn Quốc, Hong Kong cũng đang ở trong quá trình đàm phán nâng cấp hoặc nghiên cứu khả thi để tiến tới đàm phán nâng cấp.

Về các thỏa thuận mới, ta đã tham gia ký Hiệp định của Trụ cột 2 về Chuỗi cung ứng tại Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) tháng 6/2024, và đang hoàn tất thủ tục trong nước để ký Hiệp định của các Trụ cột 3 và 4 trên tinh thần bảo đảm và thúc đẩy tối đa lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, ta tích cực tham gia đàm phán các hiệp định mới như FTA với Israel, FTA ASEAN-Canada, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) với UAE với mục tiêu mở rộng và khai phá các thị trường tiềm năng.

² Tái khởi động Ủy ban hỗn hợp với Brazil sau 12 năm gián đoạn